
 

 

 

Q&A OPP Day Q3/2566 

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2566 
 

1. GPM ของงาน Installation ท่ียังอยู่ในระดับ 30% เกิดจากสาเหตุใด ไม่ทราบว่าเราควรคาดหวัง GPM 
ส าหรับงาน Installation ในปีหน้าอย่างไร 

ตอบ งาน Installation ของบริษทัมี Margin เฉล่ีย อยูท่ี่ 18-20% เหตุผลท่ีบางช่วงเวลามี Margin สูงนั้นมาจาก
ช่วงเวลาการท างานและตน้ทุนไม่เท่ากนัยกตวัอยา่งเช่น ช่วงส ารวจส่วนใหญ่เราใชที้มงานของบริษทัในการ
ด าเนินงานท าให้ตน้ทุนส่วนน้ีดูน้อยเม่ือเทียบกบัปกติ อีกทั้งยงัมีเร่ืองของ Projects mix ท่ีแตกต่างกนัในแต่
ละช่วงเวลาจะท าให ้Margin แตกต่างกนัไป 

 

2. ดูเหมือน Data service revenue ใน Q3/2023 สูงกว่าท่ีคาดไว้ตอน Opp Day คราวท่ีแล้วมาก รบกวน
อธิบายว่าเกดิอะไรขึน้ แล้ว outlook เป็นอย่างไร เราจะใช้ Q3/2023 เป็น base recurring revenue ได้หรือไม่ 

ตอบ บริษทัฯ มีงาน Course Online เขา้มาเพิ่มในช่วงไตรมาส 3 แลว้ ไตรมาส 4 ก็จะเห็นภาพแบบเดียวกนั 
ซ่ึงงาน Course Online บริษทัฯ เคยคาดหวงัวา่งบน้ีจะเขา้มาตั้งแต่ ไตรมาส 2 แต่มีความล่าชา้ เน่ืองจากมีการ
ร้องเรียนต่างๆ เกิดขึ้น ส่งผลให้แผนงานล่าชา้มาในไตรมาส 3 ซ่ึง ณ ปัจจุบนั บริษทัฯ ไดด้ าเนินงานน้ีเต็ม
รูปแบบแลว้ 

 

3. Blue Solution มsีales & net profit เท่าไหร่ ใน Q3/2023 และ 9M23 

ตอบ ในช่วง 9 เดือน มียอดขาย 216 ลา้น และก าไรสุทธิ 20 ลา้น แต่ในไตรมาส 4 น้ี บริษทัฯ เช่ือว่าจะมี 
Revenue เขา้มาเพิ่มขึ้นค่อนขา้งเยอะ แลว้ก็ Net profit ท่ีเราตั้งเป้าไวก้็ค่อนขา้ง Aggressive ในการยื่นเขา้
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อยากใหจ้บัตาดูในช่วงปิดปีของ Blue Solutions อีกคร้ัง 

 

4.ลูกหนี้การค้าท่ีค้างอยู่มากกว่า 6 เดือน จ านวนประมาณ 122 ล้านบาท เกิดจากลูกค้าใด แล้วแนวโน้มการ
เกบ็เงินลูกหนีด้ังกล่าวเป็นอย่างไร 

ตอบ เป็นโครงการ Back to Back ท่ีเกิดจากงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซ่ึงจะเกิดความล่าช้าในการเก็บเงิน และ
หลังจากท่ีบริษัทฯ เก็บเงินจาก USO ท่ีเคยอัปเดตไปว่ามีความล่าช้าเกือบ 2 ปี หลังจากนั้นก็มีหลาย
กระบวนการท่ีบริษทัฯ เขา้ไปผลกัดนัและด าเนินการ ลูกหน้ีการคา้ท่ีคา้งก็จะดีขึ้นเร่ือยๆ  



 

 

 

5.1 ในงบเฉพาะกิจการ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหารท่ีเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2566 
เป็นเพราะสาเหตุใด 

ตอบ SG&A มีการตั้งเร่ืองของ Expected Credit Loss ท่ีเกิดจากการเก็บเงินล่าชา้ ทาง Auditor ก็ขอให้ตั้งเขา้
มาตามมาตรฐานบญัชี ซ่ึงจะเป็นเร่ืองของ TFRS ท่ีตั้งขึ้นมาเพิ่ม 

 

5.2 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนร่วมค้าท่ีลงทุนใน เอทิกซ์ไอเทล จะมีโอกาสท่ีจะกลบัมาท าก าไรได้เม่ือใด 

ตอบ ในส่วนของส่วนแบ่งขาดทุนเอทิกซ์จะมีก าไรเม่ือใด บริษทัฯ เห็นวา่ เม่ือลูกคา้ญ่ีปุ่ นเขา้ Day 2 เตม็ และ
เม่ือ Day 3 เร่ิม Operate บริษทัฯ ก็น่าจะมีส่วนแบ่งท่ีเป็นก าไรในส่วนน้ีเขา้มาไดดี้ขึ้น 

 

5.3 เน่ืองจากดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับเพิ่มสูงขึ้นซ่ึงเป็นความเส่ียงต่อ ITEL ท่ีมีการกู้ ยืมเงินจ านวนมาก 
บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดการอย่างไร 

ตอบ ในหลายๆ โครงการ บริษทัฯ ได้มีการเอาดอกเบ้ียเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนโครงการ ซ่ึงจะถูก 
Pass through ไปท่ีลูกคา้ หรือกระทบในก าไรขาดทุนท่ี Forecast เอาไว ้การเก็บเงินท่ีเร็วขึ้นก็จะท าให้บริษทั
ฯ สามารถมีค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีถูกลงได ้ซ่ึงไดด้ าเนินการอยูใ่นการบริหารจดัการ  

 

5.4 รายได้จาก กสทช. จะทยอยกลบัมาได้เม่ือใด 

ตอบ มีการทยอยกลบัมาแลว้ การทยอยกลบัมาน้ีหมายถึงในเร่ืองของ Course Online ปัจจุบนับริษทัฯ อยู่
ระหว่างการเจรจาในเร่ืองของการต่อสัญญา ซ่ึงก็มี Movement ไประดับหน่ึง โดยบริษทัฯ เช่ือว่าในช่วง
ประมาณเดือน 5 ปี 2567 ตามท่ีเคยให้ขอ้มูลไวก่้อนหนา้น้ี ก็จะมีการต่อสัญญาต่างๆ เกิดขึ้น ซ่ึงก็มี progress 
อยูใ่นระดบัท่ีค่อนขา้งน่าพอใจ 

 

5.5 การเข้าซ้ือบริษัทโกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ เซอร์วิสเซส จ ากัด  ITEL มีแผนการด าเนินธุรกิจกับบริษัทนี้
อย่างไร และคาดว่าจะ Contribute ก าไรในอนาคตให้ ITEL มากน้อยเพียงใด เน่ืองจากบริษัทฯ นี้ท าธุรกิจ
จัดจ าหน่ายและให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ธุรกจิดังกล่าวจะท าให้เกดิ Synergy กบั ITEL ได้อย่างไร 

ตอบ บริษทัฯ ไม่ไดใ้หค้วามสนใจในเร่ืองของการจดัจ าหน่าย ซ้ือมาขายไป ของอุปกรณ์ทางการแพทย ์ส่ิงท่ี
บริษทัฯ ให้ความสนใจจริงๆ คือ 1) การให้บริการให้เช่าอุปกรณ์ทางการแพทย ์ซ่ึงบริษทัฯ จะเนน้อุปกรณ์
ทางการแพทยท่ี์เป็น High Potential ก็คือ CT Scan และ MRI  2) คือตอ้งเป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ Technician 



 

 

ของบริษทัฯ เน่ืองจากเรามีทีมนกัรังสีท่ีเป็นพนกังานของบริษทัฯ อยู่ประมาณ 20-30 คน ซ่ึงจะเขา้ไปท างาน
ใหก้บัลูกคา้ และบริษทัฯ ก็เลง็เห็นเทรนดใ์นหลายๆโรงพยาบาล ท่ีเร่ิมจะ Outsource มากขึ้น เพราะฉะนั้นจะ
เป็นการด าเนินงานท่ีครบวงจร  

รายไดบ้ริษทัฯ มท่ี Acquire มาอยู่ประมาณร้อยลา้นบาทต่อปี โดยบริษทัฯ ไดมี้การเขา้ไปปรับปรุง
แผนกลยทุธ์ โดยแผนกลยทุธ์แรก คือ ลูกคา้ท่ีอาจจะไม่เป็น Long term หรือเป็น Loss making บริษทัฯ จะไม่
ต่อสัญญา ซ่ึงก็ไดด้ าเนินการยกเลิกสัญญาไปประมาณ 3-4 ราย ในขณะเดียวกนั บริษทัฯ ก็จะด าเนินการต่อ
สัญญากบัลูกคา้ท่ีเป็น profit making และลูกคา้ท่ีเป็น Long term Customer แลว้มี Potential กบับริษทัฯ ซ่ึง
ไดต้่อสัญญาไปประมาณ 80% ของสัญญาทั้งหมดแลว้ เพราะฉะนั้นสัญญาท่ีไดต่้อไปจะไปหมดอีกทีส้ินปี
หนา้ ซ่ึงจะท าใหเ้ห็นถึง Backlog ท่ีค่อนขา้ง Strong ในธุรกิจน้ี 

ส าหรับความตอ้งการเคร่ือง CT Scan ตามท่ีไดใ้ห้ขอ้มูลไปก่อนหน้าน้ี เคร่ือง CT Scan มี Demand 
หรือมีความต้องการสูง เพราะอะไรท่ีมองไม่เห็น ก็จะถูกส่งเข้าท า CT/MRI  Scanในทางเดียวกัน หน่ึง
โรงพยาบาลไม่ไดมี้เคร่ือง CT Scan และ MRI แค่เคร่ืองเดียว บางแห่งถา้มีเพียงเคร่ืองเดียว ลูกคา้ก็ตอ้งต่อคิว
นาน ก็จะมีการขยายเป็น 2 เคร่ือง หรือ 3 เคร่ือง หรือ 4 เคร่ือง เป็นตน้ เพราะฉะนั้นสังเกตว่าโรงพยาบาล
หน่ึงโรงพยาบาล มี Potential ท่ีสามารถขยายไปไดห้ลายเคร่ือง ซ่ึงบริษทัฯ  ก็จะด าเนินการขยายต่อไปใน
กิจการน้ี อีกเร่ืองหน่ึงท่ีอยากใหเ้ป็นขอ้มูล การท่ีจะซ้ืออุปกรณ์แพงๆ ในโรงพยาบาลภาครัฐนั้น บริษทัฯ คิด
ว่าอาจจะเป็นโอกาสอนัดีท่ีจะเขา้ไปช่วยในการเป็น Leasing ในการเป็น Recurring ให้แก่โรงพยาบาลนั้น
 ซ่ึงบริษัทฯ เล็งเห็น Potential ในกิจการน้ี แล้วก็ Synergy บริษัทฯ มีทีมงานอยู่ทั่วประเทศ มี
โครงข่ายท่ีสามารถเช่ือมไปได ้ซ่ึงในอนาคตแทนท่ีบริษทัฯ จะให้นกัรังสีไปนัง่อยู่ประจ าท่ี บริษทัฯ อาจจะ
ใช ้AI แทน อาจจะท าเป็นเซ็นเตอร์ในการอ่านฟิลม์ เป็นตน้ 

 

5.6 การเข้าซ้ือบริษัทโกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ ท่ีราคา 40 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกับส่วนทุนของบริษัท
เป้าหมายท่ี 112 ล้านบาท ถือว่าซ้ือได้ในราคาท่ีต ่ามาก อีกท้ังบริษัทมีก าไรสะสมมากกว่า 110 ล้านบาทนั้น  
บริษัทโกลบอล ลิโธทริปซ่ีย์ มีการจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนท่ี ITEL จะได้รับโอนหุ้นหรือไม่ หรือมี
ภาระอ่ืนท่ี ITEL ต้องรับเพิ่มเติมหรือไม่ หรือมีสาเหตุใดท่ีท าให้สามารถซ้ือหุ้นได้ในราคาต ่ากว่า Book 
Value มาก 

ตอบ บริษทัฯ ซ้ือกิจการไดร้าคาท่ีค่อนขา้งต ่า ท าไมถึงซ้ือไดต้ ่ากวา่ Book มาก เป็นเร่ืองของศิลปะการเจรจา 
และการต่อรอง  

 

 



 

 

 

6.1 ลูกค้าโครงข่ายท่ีเพิ่มขึน้มาใน Q3เหตุใด จึงมี GPM ท่ีต ่ามาก ลูกหนี้ค้างช าระ มีแนวโน้มต้องตั้งส ารอง
เยอะหรือไม่ 

ตอบ เร่ืองตั้งส ารองไม่ไดมี้เยอะ 

 

6.2 จะมีโอกาสได้รับเงินจากลูกหนีท่ี้ค้างช าระก้อนใหญ่ๆ เม่ือใด 

ตอบ บริษทัฯ มีงาน USO ท่ีทยอยเก็บเงินอยู่ ซ่ึงส่วนหน่ึงน่าจะไดรั้บช่วงวนัท่ี 22 พฤศจิกายน บริษทัฯ จะมี
การยืน่ Submit เขา้ไป อีกส่วนหน่ึงก็จะไดใ้นช่วงเดือนธนัวาคม ในส่วนของลูกหน้ีโครงข่ายท่ีเพิ่มขึ้น ก็จะมี
ค่าใชจ่้ายต่างๆ มีการ MA ต่างๆ สัญญาใหม่ท่ีไดรั้บเขา้มาจากกรุงไทย มีงาน MA ก็จะน าเขา้มา Book อยู่ใน
งบของบริษทัฯ 

 

7. เป้า 3700 ล้าน ยังอกีไกลมากที่จะท าให้ได้ตามเป้า Q4 จะเร่งส่งงานทันหรือไม่ 

ตอบ จากการประเมินจากสภาวะปัจจุบันแล้ว เป้า 3,700 ล้าน อาจไม่ใช่เป้าท่ีบริษทัฯ จะว่ิงไปหาแล้ว 
เน่ืองจากมีความล่าชา้จากหลายๆ โครงการ ท่ีไดอ้ปัเดตไปแลว้ ในส่วนเป้าใหม่อย่างไร บริษทัฯ คิดว่าจะมี
การเติบโตท่ีดีขึ้น ไม่ไดมี้ตวัเลขในใจ แต่จะพยายามท าใหดี้ท่ีสุด 

 

8. อายุลูกหนีท่ี้เกนิกว่า 6 เดือน เพิม่ขึน้เยอะ เกดิจากส่วนใด 

ตอบ จะมีค่าใชจ่้ายในช่วง Session ต่างๆ มีการวางบิล ยกตวัอย่างเช่นบริษทัฯ ไดรั้บงาน Course Online เขา้
มา ทางบริษทัฯ ก็เร่ิมมีการวางบิล ซ่ึงก็จะมีส่วนของลูกหน้ีต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น เขา้มาอยูใ่นงบการเงินของบริษทั 

 

9. สอบถาม ความคืบหน้า IPO บลู โซลูช่ัน 

ตอบ ภายในเดือนน้ี จะมี Filing  

 

10.1 เม่ือไหร่ cycle การลงทุนจะส้ินสุด เพ่ือเข้าสู่ cycle การเกบ็เกีย่ว  ค่าเส่ือม โตขึน้ทุกไตรมาสกดดันก าไร 

ตอบ การลงทุนมีอยู่เร่ือยๆ แต่จะมากหรือน้อยก็แตกต่างกนั ในเร่ืองของโครงข่ายบริษทัฯ มีการลงทุน แต่
ไม่ไดเ้ยอะมาก ในเร่ืองของการลงทุนในกิจการใหม่ บริษทัฯ เช่ือวา่จะเป็นการต่อยอดธุรกิจ ถา้ไดดี้ลลกัษณะ
ดงักล่าวขึ้นมา ก็จะสามารถต่อยอดได ้ซ่ึงจะเป็นการลงทุนเพื่อการเติบโตของบริษทัฯ 



 

 

 

10.2 ทิศทางผลงานไตรมาส 4/2566 มีโอกาสดีกว่าไตรมาส 3/2566 หรือไม่ 

ตอบ บริษทัฯ เช่ือวา่ในไตรมาส 4 หลายๆ งานท่ีล่าชา้ ท่ีก าลงัจะเขา้มา คาดวา่น่าจะสามารถด าเนินงานได ้ 

 

10.3 Backlog ปัจจุบันมีอยู่เท่าใดและรับรู้ถึงปีไหน 

ตอบ Backlog ปัจจุบนัอยู่ท่ี 2,855 ลา้นบาท และรับรู้ในปี 2566 เท่ากบั 749 ลา้นบาท ปี 2567 เท่ากบั 1,328 
ลา้นบาท ปี 2568 เท่ากบั 636 ลา้นบาท ปี 2569 เป็นตน้ไป เท่ากบั 142 ลา้นบาท 

 

10.4 แผนประมูลงานใหม่หลงัจากนี ้มูลค่า 

ตอบ มีโครงการ USO TOT ประมาณ 632 ลา้นบาท และ โครงการติดตั้ง Solar Cell ท่ี Base Station มูลค่า
โครงการ 234 ลา้นบาท 

 

11.รายได้ Data Service ในส่วนของ Couse online สัญญามีระยะเวลากีเ่ดือน 

ตอบ รายได ้Data Service ของ Course Online มีระยะสัญญาทั้งหมด 18 เดือน บริษทัฯ ด าเนินงานตั้งแต่เดือน
สิงหาคม กนัยายน ก าหนดส่งมอบแลว้เสร็จ อยา่งเร็วประมาณกลางปีหนา้ อยา่งชา้คาดวา่จะใชเ้วลาประมาณ 
1 ปีในการท างาน ในส่วนของการเก็บเงิน ก็จะเร่ิมเขา้สู่ระบบของการทยอยเก็บเงิน การท าเอกสารต่างๆ ซ่ึง
จะมี Learning Curve ในเร่ืองของการเก็บเงินท่ีผา่นๆ มา จะพยายามท าใหเ้ร็วขึ้น 

 

12.1 หนีสิ้น ท่ีมีดอกเบีย้ จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรในปีหน้า จะเพิม่ขึน้หรือลดลง 

ตอบ ปัจจุบนั Long-Term Debt ของบริษทัฯ หากดูจากในงบการเงินจะเห็นไดว้่าอยู่ท่ีประมาณหน่ึงพนัลา้น
บาท ซ่ึงลดลงจาก 2 ปีก่อน ท่ี 1,800 มาเหลือ 1,300 จาก 1,300 เหลือ 1,000 ในเชิงของ Long-Term Debt  
บริษทัฯ มีการคืนเงินกูไ้ป เพราะฉะนั้นก็จะทยอยลดลง แลว้ก็มีการเพิ่มขึ้นผ่านโปรเจกตต่์างๆ ท่ีเกิดขึ้น จะ
เป็น Normalization ท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั  

 

 

 

 



 

 

 

12.2 หนีสิ้นท่ีเป็นดอกเบีย้ลอยตัวกบัดอกเบีย้คงท่ี  มีอตัราส่วนเท่าใด 

ตอบ ดอกเบ้ียจะมีการปรับตาม MLR ต่างๆ ซ่ึงในสภาวะดอกเบ้ียขาขึ้น บริษทัฯ ก็ไดรั้บผลกระทบในส่วนน้ี
ดว้ย แต่ส่ิงท่ีบริษทัฯ ชดเชยในส่วนน้ี คือการควบคุมค่าใชจ่้าย หรือบริหารจดัการการเก็บเงินให้เร็วขึ้น ซ่ึง
ผลกระทบจริงๆ ในภาพรวม ก็คงไดรั้บผลกระทบแต่อาจจะไม่ไดสู้งมาก ทั้งน้ีบริษทัฯ พยายามมองในภาพ
ใหญ่วา่ท าอยา่งไรใหมี้การเติบโตไดต้ลอด อนัน้ีก็คือส่ิงท่ีบริษทัฯ ด าเนินการ 

 

12.3 หากจะลดดอกเบีย้จ่ายในปีหน้าลง 20-30% จะสามารถท าได้หรือไม่ 

ตอบ ในเชิงทฤษฎีสามารถท าไดแ้น่นอน ในทางปฏิบติั บริษทัฯ เก็บเงินให้เร็วขึ้น ซ่ึงอาจจะมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น เอกสารท่ีน าส่งไป ลูกคา้เกิดไม่พอใจ มีการเปล่ียน Format ก็ตอ้งกลบัมาท าใหม่ ซ่ึงบริษทัฯ ก็
พยายามจะควบคุมในการเจรจาและตรวจก่อน มีการแกไ้ขก่อนท่ีจะตรวจรับจริง ในทางปฏิบติัอีกเร่ืองหน่ึง
คือ การเปล่ียนผนัของผูบ้ริหาร หรือคนท างาน อาจจะมีการโยกยา้ยต่างๆ ก็จะมีผลในเร่ืองของ Format ท่ี
แตกต่างกนั หรือวิธีการวิเคราะห์ต่างๆ แตกต่างกนั ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ีบริษทัฯ ตอ้งคอยดู ทั้งน้ี บริษทัฯ ก็ยนิดีท่ีจะ
ปรับเปล่ียนตามความตอ้งการของลูกคา้เพื่อใหก้ารเก็บเงินเป็นไปไดร้วดเร็วขึ้น  

 

13.1 ธุรกจิอะไรคือธุรกจิท่ีสร้างความย่ังยืนของ ITEL ท่ีจะ generate รายได้อย่างสม ่าเสมอ 

ตอบ  บริษทัฯ ให้บริการ Data Service, Data Center ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีย ัง่ยืนอยู่แลว้ ลูกคา้ท่ีอยู่กับบริษทัฯ ก็
ยงัคงอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ มีการ Up sale ในธุรกิจอ่ืนเขา้ไป Cross ตรงนั้นดว้ย 

 

13.2 บริษัทไม่ค่อยปันผล และราคาหุ้นกต็กลงเยอะในระยะหลงั ท าให้ผู้ถือหุ้นไม่ได้ผลตอบแทนท่ีดีพอ ท่าน
ผู้บริหารจะบริหารจัดการอย่างไร 

ตอบ บริษทัฯ มีเหตุผลในการไม่ปันผล เน่ืองจากมีการปรับโครงสร้าง ซ่ึง DE ของบริษทัฯ ก็ลดลงมาอยู่ท่ี 
1.1 เท่าแลว้ ปี 2565 ก็ไดมี้การแจง้ปันผล ซ่ึงสามารถติดตามได ้ในส่วนของราคาหุ้นท่ีตกลงเยอะ ในสภาวะ
ตลาดไม่วา่จะเป็นภาวะสงครามเศรษฐกิจหรืออ่ืนๆ ก็อาจเป็นเร่ืองท่ีบริษทัฯ ไม่สามารถควบคุม หรือจดัการ
ได ้บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัและใหค้วามใส่ใจในการท าผลงานออกมาใหดี้ท่ีสุด  

 

 

 



 

 

 

13.3 การลงทุนในปี 67 จะต้องใช้เงินเท่าไหร่ และจะลงทุนในอะไรครับ 

ตอบ วนัท่ี 10 พฤศจิกายนน้ี บริษทัฯ จะมีการท าแผนยุทธศาสตร์ ปี 2567 กับทีมผูบ้ริหาร จะน าเสนอให้
รับทราบอีกคร้ัง  

 

13.4 บริษัทต้องลงทุนทุกปีหรือไม่ เพราะอะไร 

ตอบ การลงทุนมีอยู่เร่ือยๆ แต่จะมากหรือน้อยก็แตกต่างกนั ในเร่ืองของโครงข่ายบริษทัฯ มีการลงทุน แต่
ไม่ไดเ้ยอะมาก ในเร่ืองของการลงทุนในกิจการใหม่ บริษทัฯ เช่ือวา่จะเป็นการต่อยอดธุรกิจ ถา้ไดดี้ลลกัษณะ
ดงักล่าวขึ้นมา ก็จะสามารถต่อยอดได ้ซ่ึงจะเป็นการลงทุนเพื่อการเติบโตของบริษทัฯ 

 

14. ราคาหุ้นต ่า book ทางบริษัทพิจารณาจะซ้ือหุ้นคืนหรือไม่ หรือให้ทาง ILINK ถือหุ้นในสัดส่วนท่ีมาก
ขึน้ 

ตอบ หากมี Action อยา่งไร จะน าเสนอใหรั้บทราบอีกคร้ัง 

 

15. งานรับเหมาท่ีมี margin สูง จะรับรู้ไปถึงไตรมาสไหน 

ตอบ ในปีน้ีจะมี Margin Average ท่ีดีกว่าปีท่ีผ่านๆ มา และบริษทัฯ จะผลกัดนัหางานท่ี High Margin เขา้มา
อยา่งต่อเน่ือง 

 

16. รายได้ USO1 จะกลบัมาเม่ือไร 

ตอบ บริษทัฯ คาดวา่จะประมาณเดือน 5 ปีหนา้ จะมีการต่อสัญญา 

 

17.ลูกหนี้การค้าท่ีค้างจากรัฐวิสาหกิจ คาดว่าจะเก็บเงินได้ในช่วงใดครับ ผู้บริหารมีความกงัวลในด้านนีม้าก
น้อยเพยีงใด 

ตอบ บริษทัฯ ทยอยเก็บเงินอยู ่ซ่ึงก็จะมีส่วนหน่ึงท่ีจะมีการเก็บเงินในช่วงพฤศจิกายน และธนัวาคม 


